

## VUI ĐÓN HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON TRẢNG AN ĐẾN THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN

Thực hiện Công văn 58/PGDĐT ngày 9/5/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc giúp trẻ 5 tuổi sẵn sàng bước vào lớp 1.

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2021-2022, nhằm giúp cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi bước đầu làm quen với môi trường tiểu học, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi bước vào lớp Một. Việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào tiểu học là việc làm cần thiết và quan trọng. Qua đó giúp trẻ hào hứng, khơi gợi ở trẻ lòng mong muốn được lên lớp Một ở trường tiểu học. Sáng hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2022 trường Tiểu học Giang Biên đã đón hơn các em lớp mẫu giáo 5 tuổi đến tham quan nhà trường. Đến với trường Tiểu học, các bé được thầy Hiệu trưởng, các cô giáo và các anh chị lớp Một nồng nhiệt chào đón, các bé vô cùng thích thú và hứng khởi.

Bước vào sân trường, các em được hướng dẫn xếp xe, xếp hàng tại sân trường. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Kỳ - một người hiệu trưởng tâm huyết, thân thiện và rất yêu trẻ đã đến bên các em làm quen và giới thiệu cho các em về ngôi nhà tương lai – nơi ươm mầm cho thế hệ tương lai.



*Các em trường Mầm non Trảng An xếp hàng nghe thầy Hiệu trưởng giới thiệu về trường mới và các hoạt động diễn ra tại nơi đây.*

Không chỉ có vậy, sự tận tâm ấy còn được thể hiện bằng chính hành động thầy dẫn các em đến từng lớp học để làm quen với các cô giáo và các anh chị đang học lớp 1:





Các em được cô giáo chủ nhiệm của mình hướng dẫn xếp hàng để vào lớp, cách chào hỏi với cô giáo và anh chị trong lớp:







Cô và trò lớp 1A5 vô cùng vui mừng chào đón các em học sinh trường Mầm non Trảng An đến thăm lớp. Tại đây, các em trường Mầm non được cô giáo Hải Yến tặng quà gặp mặt.





Bạn nhỏ nào cũng rất thích thú với món quà này. Món quà tuy không to nhưng tình cảm của cô giáo dành cho các bạn nhỏ mới là điều đáng quý.

Buổi tham quan này các con được chụp ảnh kỉ niệm với cô giáo và ngồi làm học sinh lớp 1 để làm quen dần với việc học tập sắp tới nữa đấy.





Buổi tham quan ngoại khóa của trường Mầm non Tràng An khép lại với những nụ cười, niềm vui và háo hức mong được quay trở lại ngôi trường Tiểu học Giang Biên. Ngôi nhà ấy cũng luôn rộng mở để đón các em đến trường.

Yêu thương thật nhiều!

Người viết: Cô giáo Hà Thị Hải Yến